

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ;
Kế hoạch của UBND tỉnh; Nghị quyết HĐND huyện về những giải pháp
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017**

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2017

Năm 2017 kinh tế của huyện Yên Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước như: Ngành chăn nuôi vốn là thế mạnh của tỉnh và huyện đang gặp rất nhiều khó khăn do giá cả xuống thấp trong thời gian dài; thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh; tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; việc cắt giảm đầu tư công đã tác động lớn đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn,... Tuy nhiên, kinh tế của huyện cũng có những thuận lợi cơ bản: Một số dự án mới đầu tư vào địa bàn đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và năng lực sản xuất được tăng cường. Mặt khác, sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Xuất phát từ tình hình thực tế của nền kinh tế trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch tại địa phương 10 tháng và dự kiến cả năm 2017, UBND huyện Yên Thế báo cáo kết quả đạt được như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Triển khai các chương trình, chính sách, cơ chế hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

1.1. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong 6 tháng đầu năm tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn I dự án khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò đã triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án; hiện nay, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn II của dự án, các hộ dân cơ bản đồng tình ký cam kết, nhận kinh phí đền bù từ nhà đầu tư. Chủ động rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai để kiến nghị xử lý thu hồi tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư khác.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 trên địa bàn; kịp thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, Kế hoạch phát triển KT-XH đến năm 2020 và quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của huyện, của tỉnh để tạo điều kiện thuận tiện cho việc thu hút đầu tư; tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp thường kỳ vào đầu năm để biểu dương, khích lệ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong năm 2017 đã thu hút được 11 dự án với tổng mức đầu tư 1.516 tỷ đồng đầu tư vào địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp; xây dựng các danh mục dự án cần kêu gọi đầu tư vào địa bàn, đặc biệt chú trọng các dự án phục vụ các ngành sản xuất thế mạnh của địa phương như chế biến nông - lâm sản (chế biến chè, giết mổ gia cầm, giống vật nuôi, cây trồng...). Tăng cường giám sát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển. Sáu tháng đầu năm trên địa bàn huyện có 02 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Quản lý tốt các dự án đầu tư được cấp phép trên địa bàn để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuyển đổi, giải thể các Hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX 2012; nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả góp phần phát triển hình thức kinh tế tập thể trên địa bàn. Trong 10 tháng đầu năm 2017 đã thành lập mới thêm 03 HTX, từng bước đưa hoạt động sản xuất của các HTX đi vào thực chất, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện xúc tiến đầu tư, vận động thu hút các nhà đầu tư vào các Cụm, điểm công nghiệp, dịch vụ; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của trung ương, tỉnh để hỗ trợ nhà đầu tư mở rộng sản xuất. Tiếp tục phối hợp với ngành điện thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện nông thôn; đưa cơ giới vào sản xuất; phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường trên địa bàn.

Công tác đầu tư XDCB năm 2017, là năm tiếp theo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, công tác lập kế hoạch đầu tư được tổ chức thực hiện đảm bảo theo Luật Đầu tư công. Tổng vốn đầu tư XDCB ước thực hiện 304.555 triệu đồng, đạt 112,67% kế hoạch và bằng 107,72% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn hỗ trợ ngân sách trung ương 4.440 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh 15.100 triệu đồng; vốn XDCB ngân sách huyện 19.068 triệu đồng; kinh phí chuyển nguồn 4.315 triệu đồng; vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện có tính chất đầu tư XDCB 17.511 triệu đồng; vốn sự nghiệp giáo dục NS huyện có tính chất đầu tư xây dựng 20.263 triệu đồng; nguồn kết dư ngân sách 8.232 triệu đồng; vốn Chương trình MTQG giảm nghèo 10.154 triệu đồng; vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 13.375 triệu đồng; vốn XDCB ngân sách xã 10.297 triệu đồng; vốn đóng góp của nhân dân 3.500 triệu đồng; vốn đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân và trong dân cư 115.800 triệu đồng; vốn đầu tư xây dựng các khu dân cư mới 62.500 triệu đồng...

Thanh toán khối lượng hoàn thành một số dự án đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng như: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đồng Tâm - Hồng Kỳ; trụ sở làm việc liên cơ quan UBND huyện; Cải tạo, cấp trường Mầm non thị trấn Cầu Gò làm trụ sở làm việc cho các đơn vị khối sự nghiệp; kè chống sạt lở kết hợp đê ngăn lũ, đường cứu hộ cứu nạn 4 xã vùng sông Thương, sông Sỏi; cải tạo, nâng cấp đường 268 Mỏ Trạng đi Bồ Hạ...

Trong năm 2017 Cấp phép xây dựng được: 161 giấy phép. Đăng ký thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang đến nay đã đăng ký khoảng 17,042 km, tổng 3.425,442 tấn xi măng. Đã cấp được 28,7 tấn tương đương 0,14km. Các tuyến còn lại dự kiến thực hiện xong trước 20/12/2017.

Tiếp tục triển khai các dự án lớn như: Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò, Bồ Hạ; triển khai xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương.

1.2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh

Thường xuyên chỉ đạo rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính đang thực hiện, đề xuất cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đăng tải thủ tục hành chính (gồm cả biểu mẫu quy trình, phí và lệ phí) lên Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến ngành mình theo tinh thần Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 24/11/2016 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống quản lý văn bản, quy trình xử lý công việc.

Công khai số điện thoại của người có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, để người dân và doanh nghiệp biết,

liên hệ công tác, phản ánh những khó khăn, vướng mắc; lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức nắm chắc nghiệp vụ, giao tiếp tốt để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện giải pháp nhằm rút ngắn thời gian các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nộp thuế; phân công cán bộ có năng lực giải quyết thủ tục hành chính về thuế và hướng dẫn kê khai nộp thuế, hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc cho các đối tượng nộp thuế. Công khai, minh bạch hóa các khoản thuế phải nộp, định mức phải nộp, các điều kiện để được ưu đãi thuế, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân; xây dựng, đổi mới chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời thực hiện xúc tiến thương mại, thị trường tiêu thụ, tổ chức cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh của huyện có nhiều cơ hội quảng bá, giao thương sản phẩm tại các hội chợ trong khu vực; triển khai các đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2015-2020.

Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương triển khai thực hiện dự án "Xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi gà lông màu hướng trứng và hướng thịt chất lượng cao trong nông hộ". Kết quả đã cung ứng 3.500 con gà bố mẹ sinh sản, tại bản Rừng Dài - Tam Tiến, với 7 hộ tham gia.

Đối với Đề án phát triển chăn nuôi gà đồi hàng hóa bền vững giai đoạn 2016 - 2020 năm 2017. Kết quả 6 tháng đầu năm đã rà soát, lựa chọn, đồng thời tiến hành nghiệm thu đợt I 6 tháng đầu năm được 55.700 con gà rilai thương phẩm; nghiệm thu đợt II được 38.000 con trên tổng số 43 hộ tham gia Đề án (kế hoạch năm 2017 lựa chọn 100 hộ tham gia, với tổng lượng 250.000 con gà rilai thương phẩm).

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Viện chăn nuôi, Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đàn gà đồi Yên Thế năm 2017 (Kế hoạch 3438/KH-UBND của UBND tỉnh).

Tháng 10/2017 UBND huyện Yên Thế phối hợp với Sở Công thương tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế; các báo, đài Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện một số chuyên đề, phóng sự giới thiệu về sản phẩm tiêu biểu của huyện như: Gà đồi Yên Thế, chè Bản Ven Xuân Lương.

Các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các vướng mắc, chế độ người lao động trong doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội; giải quyết tốt quyền lợi của người lao động, xử lý kịp thời và phòng ngừa các vấn đề bức xúc của người lao động. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác cải cách hành chính gắn với đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tập trung chỉ đạo xã Phồn Xương hoàn thành bộ tiêu chí để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 đề nghị tỉnh công nhận.

Giá trị sản xuất ước thực hiện 2.565 tỷ đồng, trong đó công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 1.116 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ 1.449 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu: May mặc xuất khẩu, vôi hòn, cay vôi, mộc dân dụng, gỗ bóc... Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn hoạt động cơ bản ổn định, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho công nhân và đóng góp vào thu ngân sách trên địa bàn. Tạo việc làm mới cho 2.125 lao động, trong đó có 1.882 lao động trong nước đạt 104,6% và 243 lao động đi xuất khẩu, đạt 105,7 % so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 70% kế hoạch của huyện năm 2017.

Triển khai thực hiện Đề án số 104/ĐA-UBND, ngày 25/11/2016 của UBND huyện về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch; phối hợp với xây dựng 02 sản phẩm du lịch đặc trưng là: Tâm linh - Sinh thái; Lịch sử - văn hóa; tham mưu giải pháp gắn kết du lịch giữa những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế với khu du lịch sinh thái - tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 133 cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Yên Thế và khai trương khu du lịch sinh thái tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà, Xuân Lương năm 2017, tạo tiền đề cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn huyện.

1.3. Tăng cường công tác thu ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước

Công tác thu ngân sách được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, khắc phục hiệu quả tình trạng thất thu, bỏ sót nguồn thu; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nuôi dưỡng, tạo nguồn thu mới để tăng thu ngân sách trên địa bàn; tăng tỷ lệ cân đối ngân sách. Kết quả thu ngân sách năm 2017 ước thực hiện 560.173 triệu đồng, đạt 122,97% dự toán HĐND huyện quyết định, tăng 15,58% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, thu ngân sách tại địa bàn 104.027 triệu đồng, đạt 129,22% dự toán.

Chi ngân sách đã bám sát theo nghị quyết của HĐND huyện; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chế độ, đáp ứng được các chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 540.740 triệu đồng, đạt 120,334% dự toán HĐND huyện quyết định, bằng 114,74% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, chi ngân sách huyện 414.460 triệu đồng, đạt 118,91% dự toán; chi ngân sách xã 126.280 triệu đồng, đạt 125,28% dự toán.

Tổng số vốn huy động của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện ước đạt 1.370 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng 1.143 tỷ đồng, tăng 198 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; nợ xấu 5,3 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,46%/tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện ước đạt 375.840 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 42.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016;

tổng dư nợ tín dụng đạt 371.860 triệu đồng, tăng 41.640 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016, nợ quá hạn 261 triệu đồng, chiếm 0,07% so với tổng dư nợ, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm 2016. Huy động tiền gửi TKBD (ước thực hiện) 40 tỷ đạt 102% kế hoạch bằng 111% so với cùng kỳ năm 2016.

Triển khai có hiệu quả Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ; Tăng cường quản lý đầu tư công; trong đó, đặc biệt nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đề ra các giải pháp quyết liệt để xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả đã xử lý được trên 50% số nợ đọng XDCB so với thời điểm 31/12/2016.

Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.

Tiếp tục cải cách hành chính, cung cấp thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai; rà soát, cung cấp cho cơ quan Thuế thông tin về tình hình thuê đất, sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế. Xử lý đối với doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản cố tình chây ỳ nợ thuế. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tăng thu ngân sách trong lĩnh vực thuê đất, tài nguyên môi trường, khai thác khoáng sản, đất...

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh trên địa bàn. Đặc biệt là các khoản thu phí, lệ phí, quỹ công ích và hoa lợi công sản; phối hợp với cơ quan thuế trong công tác thu thuế XDCB vắng lai tư nhân, thuế phương tiện vận tải; công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo triệt để tiết kiệm, đúng chế độ quy định. Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Đầu tư công. Tổ chức triển khai thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu về thuế trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý, kiểm tra, rà soát, bổ sung các đối tượng nộp thuế hàng năm đảm bảo không bỏ sót các đối tượng nộp thuế.

2. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai.

Bổ sung điều chỉnh Quy hoạch SĐĐ đến năm 2020 với tổng diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 807,84 ha⁽¹⁾; triển khai thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017⁽²⁾. xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đăng ký

¹ Chuyển mục đích nội bộ trong đất nông nghiệp 85,84 ha, chuyển sang đất phi nông nghiệp 722 ha.

² Chỉ tiêu đất nông nghiệp được duyệt theo kế hoạch là 25.710,48 ha, thực hiện là 25.871,24 ha; Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp được duyệt theo kế hoạch là 4.829,13 ha, thực hiện là 4.668,40 ha; chỉ tiêu đất chưa sử dụng theo kế hoạch được duyệt là 97,44 ha, thực hiện là 97,41 ha.

danh mục các công trình dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thị trấn thị trấn Cầu Gò; đo đạc lập bản đồ địa chính 02 xã gồm: An Thượng, Phồn Xương; nghiệm thu bản đồ địa chính đo đạc các xã: Hồng Kỳ, Đồng Lạc, Tân Sỏi, Tân Hiệp và Thị trấn Bồ Hạ. Tính đến ngày 20/10/2016: Cấp được 620 GCN QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 62% kế hoạch (ước cả năm cấp đạt 1.000 giấy đạt 100% KH); cấp đổi 1.106 GCN QSDĐ, đạt 110,6% KH (ước cả năm cấp đạt 1.500 giấy đạt 150% KH);

Tổ chức thực hiện Kế hoạch về rà soát, cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân theo Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt công tác xác định giá đất cụ thể được ủy quyền, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, GPMB và thống kê đất đai (3).

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới và Ngày Nước Thế giới, Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường Thế giới năm 2017. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện xây dựng và triển khai thực hiện Chiến dịch “Cao điểm vệ sinh môi trường 100 ngày từ ngày 01/6-30/8/2017 lấy thành tích chào mừng Ngày Quốc khánh 02/9/2017”. Xây dựng Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được HĐND huyện khóa XXI thông qua tại kỳ họp thứ năm; triển khai xây dựng lò đốt rác tập trung tại xã Tam Tiến (dự kiến hoàn thành nghiệm thu trong tháng 12/2017).

3. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội

3.1. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và tạo việc làm

Năm 2017, tạo việc làm mới cho 2.125 lao động, trong đó có 1.882 lao động trong nước đạt 104,6% và 243 lao động đi xuất khẩu, đạt 105,7 % so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 70% kế hoạch của huyện năm 2017; phát huy hiệu quả quỹ quốc gia

³ Phê duyệt giá cụ thể để tính bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án: Xây dựng nghĩa trang thôn Tân Hồng, Tân Tiến xã Đồng Tâm... đẩy nhanh công tác thu hồi, bồi thường GPMB để thực hiện các công trình, dự án và đấu giá quyền sử dụng đất: Xây dựng khu dân cư mới thị trấn Bồ Hạ (đợt 3) diện tích 25.374 m²; xây dựng khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò, diện tích 46.841,3 m²; thôn Bo Non, xã Hương Vỹ, với diện tích 2.772,2 m²; bản Làng Dưới, xã Xuân Lương với diện tích 2.255,7 m²...; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho 19 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 1421m² tại các xã: Xuân Lương, Phồn Xương, Đồng Tâm, thị trấn Cầu Gò...; kiểm tra, nghiệm thu số liệu thống kê đất đai năm 2016: Tổng diện tích tự nhiên của huyện tính đến ngày 31/12/2016 là 30.637,05 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 25.871,24 ha (giảm 3,56 ha so với thống kê đất đai năm 2015) chiếm 84,44% tổng diện tích tự nhiên. Đất phi nông nghiệp: 4.668,40 ha (tăng 3,59 ha so với thống kê đất đai năm 2015) chiếm 15,24% tổng diện tích tự nhiên. Đất chưa sử dụng: 97,41 ha (giảm 0,03 ha so với thống kê đất đai năm 2015) chiếm 0,32% tổng diện tích đất tự nhiên.

về việc làm ước cho vay 28 hộ được vay với tổng số 956 triệu đồng, giải quyết tạo việc làm cho 54 lao động, duy trì số dư nợ vốn vay từ quỹ quốc gia về việc làm 7.272 triệu đồng; tổ chức 07 lớp đào tạo nghề 3 tháng và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn ở các nghề chăn nuôi thú y, cơ khí sửa chữa máy nông nghiệp cho với 210 học viên, trong đó 6 lớp với 180 học viên nghề chăn nuôi thú y; 01 lớp với 30 học viên nghề sửa chữa máy nông nghiệp, tại các xã Canh Nậu, Đồng Tiên, Tân Hiệp, Đồng Lạc, Hồng Kỳ.

Tổ chức rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2017, kết quả: Tỷ lệ hộ nghèo 14,28% (giảm 3,22% so với năm 2016); hộ cận nghèo 14,77% (tăng 0,2% so với năm 2016); cấp thẻ BHYT cho 7.200 đối tượng hộ nghèo, 8635 đối tượng hộ cận nghèo, 3.548 đối tượng thuộc các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện (phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua việc phát triển chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn xã Đồng Vương, Xuân Lương huyện Yên Thế năm 2017).

Thực hiện tốt công tác Bảo trợ xã hội trên địa bàn⁽⁴⁾. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; triển khai xã, thị trấn đăng ký XPPHVTE năm 2017 (kết quả có 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký đạt tiêu chuẩn XPPHVTE năm 2017).

3.2. Tăng cường chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thực hiện tốt công tác khám và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tổng số lượt khám chữa bệnh là 225.542 lượt, tăng 44.473 lượt so với năm 2016. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, giám sát dịch bệnh trên người và công tác kiểm tra hành nghề y dược tư nhân. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: Cúm A H7N9, H5N1...đặc biệt là dịch Sốt xuất huyết. Công tác kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Hoàn thành việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân (sổ y bạ điện tử) thuộc đối tượng 1 cho người dân thuộc 21/21 xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra 147 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, phát hiện 39 cơ sở vi phạm, phạt hành chính 20 cơ sở với số tiền 28,5 triệu đồng. Hoàn thành xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017 (Năm 2017 có 2 đơn vị đạt chuẩn mới: xã Hương Vĩ và Đông Sơn nâng tổng số xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã lên 19/21 đơn vị, đạt 90,48% số xã, thị trấn). Tổng số sinh là 1.630 trẻ (760 trẻ nữ, 870 trẻ nam); tỷ lệ giới tính khi sinh là 114 trẻ nam/100 trẻ nữ

Công tác dân số - KHHGD được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ sinh con lần 3+ chiếm 11,1%, tăng 3,4% so với năm 2016; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh

⁴ Tổ chức thăm và tặng quà, cấp quà mừng thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho 1.334 cụ người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, trợ cấp khó khăn cho 10 hội viên hội người mù; tiếp nhận 368 hồ sơ, thẩm định, quyết định trợ cấp hàng tháng, một lần cho các đối tượng BTXH; chi trả trợ cấp thường xuyên, 1 lần cho 39.900 lượt đối tượng BTXH với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng; quyết định hỗ trợ kinh phí hỏa táng, điện táng cho 58 trường hợp với số tiền chi trả 174 triệu đồng...

đường 13,98% vượt 0,02% KH; tỷ suất sinh là 1,52%, giảm 0,02% so với năm 2016; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%, tương đương năm trước.

3. Nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, thể thao

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá và các dịch vụ văn hoá được quan tâm chỉ đạo, từng bước đi vào nề nếp; tổ chức thành công Lễ hội Yên Thế (16/3/2017), Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Yên Thế và khai trương khu du lịch Xuân Lung - Thác Ngà, xã Xuân Lương đã thu hút được hàng ngàn lượt khách về dự. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án: Quy hoạch phát triển khu du lịch sinh thái tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà, xã Xuân Lương; đồng thời chủ động kết nối với các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh mở thử nghiệm một số tour, tuyến du lịch trên địa bàn huyện. Đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khảo sát, bổ sung khu du lịch sinh thái, tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà, xã Xuân Lương vào quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (hiện nay đã khảo sát xong đang chờ tỉnh phê duyệt).

Chỉ đạo 21 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VIII năm 2017 với 13 giải thể thao đã thu hút trên 4.000 người tham gia. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, tham gia tích cực và đạt được nhiều giải, huy chương trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia (tham gia Liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ II năm 2017 đạt giải A; treo được 1.030 băng vượt đường, 9.580 cờ các loại; thực hiện trên 850 buổi giao lưu văn nghệ chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; phối hợp với Trung tâm chiếu bóng tỉnh tổ chức 60 buổi chiếu phim miễn phí tại các xã, thị trấn...).

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, các ngày lễ lớn tại địa phương. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện ban hành Chương trình phối hợp về thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao chất lượng của phong trào TĐĐKXDĐSVH giai đoạn 2017-2020. Duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống họp giao ban trực tuyến tới 21 xã, thị trấn; triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Duy trì tốt hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện, việc gửi/nhận văn bản điện tử được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt tỷ lệ trên 90% ở các cấp.

Đài Truyền thanh - TH huyện kịp thời phản ánh các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương; phục vụ sự lãnh chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, ban, ngành của huyện (thực hiện 18 chuyên mục, tăng 11 chuyên mục so với kế hoạch; biên tập 319 chương trình truyền thanh với 3.910 tin, bài, phóng sự, đạt 122,6% KH; 59 chương trình truyền hình điện tử trên Cổng thông tin điện tử huyện với 810 tin bài, đạt 113% KH; tuyên truyền hiệu quả trên các đài truyền thanh cơ sở và phối hợp với các báo, đài tỉnh, trung ương tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương).

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

4.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực thi công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa điện tử cấp huyện; giảm thời gian giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/HU ngày 14/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh của cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 63/CTr-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới, công khai và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng, triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo hướng hiện đại; triển khai phần mềm “Một cửa điện tử” dùng chung sử dụng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 21/21 xã, thị trấn; từng bước xây dựng và hướng tới việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

UBND huyện đã triển khai thực hiện 274 thủ tục hành chính trên 12 lĩnh vực theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh, đạt 100% tại Bộ phận “một cửa” của huyện. Quy trình giải quyết được quy định rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính và kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo các TTHC được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho các nhà đầu tư và người dân.

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai ứng dụng phần mềm, triển khai áp dụng chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc cho 100% các cơ quan, đơn vị có liên quan. Chi cục Thuế tiếp tục tăng cường việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thuế, kê khai nộp thuế điện tử đạt 95% đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thế tiếp tục thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và các đơn vị sử dụng lao động như: Năm 2013, giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục năm 2016 (chưa tính thủ tục về tham gia giao dịch điện tử) gồm: TTHC trong giao dịch điện tử; TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc 3 lĩnh vực: chi trả các chế độ BHXH, thực hiện chính sách BHXH, thực hiện chính sách BHYT; TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ

BHXH, thẻ BHYT. Về số lượng hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị) đã giảm 56% TTHC. Về chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu đã giảm 82% TTHC. Về quy trình, thao tác thực hiện đã giảm 78% TTHC.

Mặt khác, BHXH Việt Nam cũng quy định nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để doanh nghiệp lựa chọn (giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính...); chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc theo hướng phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC. Đặc biệt, ngày 29/9/2015, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh giao dịch điện tử nhằm cắt giảm toàn bộ thời gian đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ của doanh nghiệp.

Tổ chức tiếp nhận, tham mưu xử lý, báo cáo những vấn đề liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra việc xử lý tiếp nhận phản ánh của các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính; tham mưu cho UBND huyện mở các lớp bồi dưỡng tuyên truyền, phổ biến về pháp luật trong sản xuất, đầu tư và kinh doanh tới người lao động, cụ thể là các doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), các tổ chức hội nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật trong đầu tư, sản xuất và phát triển kinh tế.

Công thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật các văn bản quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chủ đầu tư để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân khai thác thông tin.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND; tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo các văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; ban hành quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực.

4.2. Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo

Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017, Kế hoạch số 05/KH-UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn huyện, Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 - 2020. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập tới 629 đối tượng phải kê khai theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện 07 cuộc thanh tra (Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại UBND xã Tam Tiến, xã Bồ Hạ và thị trấn Bồ Hạ thời điểm 2012-2016; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại UBND xã Tiến Thắng, Canh Nậu thời điểm 2012-2016; thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do UBND xã Đồng Kỳ làm chủ đầu tư thời điểm 2014-2016; thanh tra quản lý thu, chi tài chính tại các trường học ở 08 xã: An Thượng,

Tiến Thắng, Tân Hiệp, Đồng Tâm, Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đồng Lạc, Tân Sỏi, thời điểm 2014-2016; thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách tại UBND xã Tân Sỏi thời điểm 2014-2016); thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Bồ Hạ, Đồng Tâm, An Thượng, Đồng Vương, Tam Hiệp, Hương Vỹ và Cầu Gò trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thanh tra phòng chống tham nhũng tại UBND xã Phồn Xương và Trung tâm PTQĐ & Cụm công nghiệp. Kết quả: Đã ban hành 09 kết luận thanh tra của 07 cuộc thanh tra, xử lý thu hồi số tiền 73.827.000đ sai phạm nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện rà soát, bổ sung tiêu chí chấm điểm người đứng đầu gắn với trách nhiệm tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

UBND huyện tiếp 287 lượt công dân trong đó với 181 vụ việc; tiếp nhận tổng số 59 đơn, đủ điều kiện xử lý 49 đơn, đơn thuộc thẩm quyền 37 đơn; đã giải quyết 50/55 đơn thuộc thẩm quyền (đơn kỳ trước chuyển qua 18 đơn) đạt 91%, còn 05 đơn đang xác minh giải quyết.

UBND xã, thị trấn tiếp 508 lượt công dân với 440 vụ việc; tiếp nhận tổng số 110 đơn, đủ điều kiện xử lý 95 đơn, đã giải quyết 86/95 đơn đạt 91%, còn 09 đơn đang xác minh giải quyết).

5. Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự ATXH

Tình hình an ninh trên địa bàn huyện ổn định; ANCT-TTATXH được giữ vững. Công tác quản lý, nắm tình hình các lĩnh vực, mục tiêu, địa bàn trọng điểm được thực hiện thường xuyên. Trong năm đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản VPHC 3.337 trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông, tạm giữ 1062 phương tiện các loại, tước Giấy phép lái xe 36 trường hợp, thu phạt 1.470.386.000 đồng nộp kho bạc Nhà nước. Tai nạn giao thông xảy ra 04 vụ, chết 05 người.

Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban...đảm bảo an toàn, giữ vững ANCT của địa phương; bảo đảm tốt việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ. Hoàn thành kế hoạch diễn tập PCTT -TKCN cụm xã Tân Sỏi, Đông Sơn, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Đồng Tâm, thị trấn Cầu Gò năm 2017. Tiếp nhận, thẩm định 717 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 62/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ